



“สวพ.ทบ. ย้ายที่ตั้งหน่วยไปยังที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่”

ตามที่ ผบ.ทบ.ได้กรุณาอนุมัติแนวทางการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์ที่ไม่มีค่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่บริเวณ หอประชุม ทบ.(เทเวศร์) ซึ่งจะต้องดำเนินการย้ายที่ตั้งหน่วย และรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างของ สวพ.ทบ. จากที่ตั้งเดิมมายังที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ณ อาคารกองการกีฬาทหาร สำนักสวัสดิการทหาร ถ.วิภาวดีรังสิต โดยให้ดำเนินการ เคลื่อนย้ายภายในห้วงเดือนพฤษภาคม



บัดนี้ สวพ.ทบ. ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายมายังที่ตั้งใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐



นอกจากนี้ สวพ.ทบ. มีแผนดำเนินการตามโครงการศูนย์สาธิต เทคโนโลยีพลังงานครบวงจรในหน่วยงานรัฐ ซึ่งจะเป็นอาคารตัวอย่างในรูปแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเป็นการลดการใช้พลังงานของอาคารสำนักงาน ทั้งนี้จะได้ใช้เป็นอาคารต้นแบบในการสาธิตและส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการลดการใช้พลังงานอย่างมีนัยสำคัญต่อไป





การพัฒนาโจทย์วิจัยด้านยุทธโศปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ

จากความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาาร่วมกันของกองทัพบก โดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นำมาซึ่งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัยด้านยุทธโศปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค จ.กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ ๑๕๐ คน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานแผน/นโยบาย ยุทธการ การส่งกำลังบำรุง และสายงานวิชาการ หรือการวิจัยและพัฒนาของกองทัพบก คณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการนี้ ผอ.สวพ.ทบ. ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทาง นโยบายการวิจัยและพัฒนาการทางทหารเพื่อระบบอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายการวิจัยและพัฒนาฯ ทบ. ปี ๕๗-๕๙ ข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการ และยุทธศาสตร์/แผนงานการวิจัยแบบบูรณาการ



การสัมมนาได้แบ่งกลุ่มระดมความคิดรวม ๑๒ กลุ่ม ตามกรมฝ่ายยุทธบริการ, กลุ่มการแก้ไขปัญหา จชต., กลุ่มยุทธศึกษาทหารบก และกลุ่มอื่นๆ โดยในแต่ละกลุ่มได้กำหนดให้มีคณาจารย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีความสนใจได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทำให้ได้มาซึ่งหัวข้อโจทย์วิจัยตามความต้องการและความสนใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการต่างๆ ระหว่างหน่วยใช้ หน่วยวิจัย สามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนางานวิจัยที่เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการให้ข้อมูลของ รศ.ดร. พินิติ รตนนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ๔ เรื่องหลัก ได้แก่ ๑.) เรื่องคุณภาพ/มาตรฐานสูง ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๒.) เรื่องคุณธรรม/ธรรมาภิบาลสูง ๓.) คุณค่า/ศักยภาพสูงของอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ตลอดจนนิสิตนักศึกษา และ ๔.) คุณประโยชน์/มูลค่าสูง ให้สถาบันอุดมศึกษา และนักวิจัยได้ทำงานวิจัยมากขึ้น โดยเฉพาะงานวิจัยที่สามารถต่อยอดให้มีมูลค่า เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เช่น การแสวงหาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งกองทัพบก เพื่อพัฒนางานวิจัยไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นต้น

